

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

น้ำปุ๋ย..ฟาร์มสีเขียว ดันน้ำหนักอ้อยเพิ่มเท่าตัว



แม้ปีนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งยาวนานกว่าปีก่อนๆ แต่ชาวไร่อ้อยรอบฟาร์มสุกร กาญจนบุรี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ยังคงยิ้มได้ ไม่ต้องกังวลว่าอ้อยจะเสียหายจากการขาดน้ำ... เพราะต่างได้รับการแบ่งปัน “น้ำปุ๋ย” จากฟาร์มสุกรสีเขียวของซีพีเอฟมาราดรด ไม่เพียงช่วยบรรเทาปัญหาแล้งจัด ยังช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย

“เราเดือดร้อนเรื่องน้ำมาก เพราะอยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้บางปีต้นอ้อยต้องตาย แต่หลังจากได้น้ำปุ๋ยจากฟาร์มหมูของซีพีเอฟติดต่อกันมา 5 ปี นอกจากต้นอ้อยจะไม่เคยขาดน้ำแล้ว จากเดิมที่เคยได้อ้อยไร่ละ 6-7 ตัน กลับได้เพิ่มมาเป็น 15 ตันต่อไร่ ทั้งที่ใช้ปุ๋ยน้อยกว่าเมื่อก่อนครึ่งหนึ่ง รายได้เพิ่ม รายจ่ายลง เพราะช่วยประหยัดเงินค่าปุ๋ยได้มาก นี่ขนาดไม่ได้ปรับพื้นที่อะไรมาก ปีหน้าจะไถปรับที่ให้ดีกว่านี้ ให้พื้นที่สม่ำเสมอ เพื่อน้ำปุ๋ยจะได้ไหลเข้าทั่วแปลง น่าจะ ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มเป็น 20 ตันต่อไร่ เหมือนเพื่อนแปลงใกล้เคียงเขาทำได้”



ชำนาญ เพ็ชรปานกัน หนึ่งในชาวไร่อ้อยที่ได้น้ำปุ๋ยแบ่งปันน้ำจากฟาร์มมาใช้ในไร่ของตนเองกว่า 60 ไร่ วาดฝันถึงผลผลิตที่จะได้ในอนาคตอันใกล้ เช่นเดียวกับ กำนันระเบียบ ปทุมสูตร ปลูกอ้อย 100 กว่า

ไร่ ใช้น้ำปุ๋ยจากฟาร์มตั้งแต่ปีแรกๆ เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ใช้น้ำปุ๋ย ต้นอ้อยแตกกอดี แข็งแรง และจากการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ ต้นอ้อยได้รับน้ำปุ๋ยอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ ตนสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้สูงถึง 20 ตันต่อไร่ และเมื่อส่งไปโรงหีบอ้อย ความหวานที่วัดได้ก็อยู่ในระดับ 10 กว่า และที่สำคัญช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี “เพราะการรดต้นอ้อยด้วยน้ำปุ๋ย ได้ทั้งน้ำทั้งปุ๋ยบำรุงต้นอ้อยไปพร้อมกัน และเพื่อความมั่นใจว่าใช้แล้วดีจริง ชาวบ้านยังได้ให้หมอดินประจำอำเภอ มาตรวจสอบสภาพดินด้วยว่าเป็นอย่างไร พบว่าดินที่ใช้น้ำปุ๋ยมีสภาพเป็นกลาง เหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิด ยิ่งช่วยให้เกษตรกรมั่นใจที่จะใช้น้ำปุ๋ยต่อไป”



นายวิโรจน์ ใจบุญมา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกิจการผลิตสุรภาคตะวันตก ฟาร์มสุรภาคกาญจนบุรี บอกว่า “น้ำปุ๋ย” ที่เกษตรกรเรียกกันติดปาก คือน้ำปนมูลสุรภาคผ่านการบำบัดด้วยระบบไบโอแก๊ส และถูกนำมาพักในบ่อดกตะกอน บ่อสุดท้าย มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการบำบัดของกรมควบคุมมลพิษ และจากการศึกษาธาตุอาหารที่อยู่ในน้ำปุ๋ย ทางซีพีเอฟพบว่า มีสารอาหารสำหรับพืชผล 2 ตัวหลัก คือ มีโปแตสเซียม 297 มก.ต่อน้ำ 1 กก. และมีไนโตรเจน 154 มก.ต่อน้ำ 1 กก.

โปแตสเซียมเป็นแร่ธาตุที่เหมาะสมกับพืชตระกูลอ้อย ช่วยให้อ้อยเติบโตดีและช่วยเพิ่มความหวานของอ้อย ส่วนไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงต้นอ้อยให้เขียว แตกกอได้ดี นอกจากนี้ น้ำปุ๋ยยังมี โซเดียม, แมกนีเซียม, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส ซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชอีกด้วย

ปริมาณธาตุอาหารพืชในน้ำปุ๋ยมูลสุรภาค	
ชนิดธาตุอาหาร	ปริมาณ (มิลลิกรัม ต่อ น้ำ 1 กิโลกรัม)
โพแทสเซียม	296.83
ไนโตรเจน	153.94
โซเดียม	85.72
แมกนีเซียม	32.48
แคลเซียม	15.76
ฟอสฟอรัส	10.30

และจากการที่ซีพีเอฟได้จ่ายน้ำปุ๋ยจากฟาร์มปราจีนบุรี 1 ให้เกษตรกรไปใช้รดไผ่ตงและมันสำปะหลัง มา 4-5 ปี เกษตรกรให้ข้อมูลว่า ช่วยให้ไผ่ตงมีผลผลิต ดีขึ้น สามารถลดการใช้ปุ๋ยได้ถึงครึ่งหนึ่ง ส่วนมันสำปะหลัง เห็นผลชัดเจนหัวมันมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำปุ๋ยยังช่วยให้ดินร่วนซุย ทำให้ขุดหัวมันง่าย และช่วยลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวให้สั้นลงได้อีกด้วย

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ลดลงต่อเนื่อง 2 ไตรมาส



“ม.หอการค้าไทย” เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครายเดือนลดลงต่อเนื่อง 2 ไตรมาส หลังผู้บริโภคผวาภัยแล้ง ซึ่งเป็นสัญญาณเสี่ยงเศรษฐกิจ และรัฐออกแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดชะลอปลูกข้าว 3.4 ล้านไร่ ทำเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท เข้าระบบคลัง จดจีดีพีร่วง 0.1%

นายวชิร คุณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิ.ย. 58 จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 2,241 คน ทั่วประเทศว่า ดัชนีอยู่ที่ 74.4 ลงจาก 75.6 ในเดือนพ.ค. 58 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่ที่ 55.9 ลดจาก 56.8 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ 81.5 ลดจาก 82.8 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม เดือนมิ.ย. 58 อยู่ที่ 63.8 ลดลงจาก 65.0 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานอยู่ที่ 69.4 ลดลงจาก 70.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 90 ลดลงจาก 91.4

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการปรับลดลง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้ เหลือ 3% จากคาดการณ์เดิม 3.8% ราคาพืชผลทางการเกษตรทรงตัวในระดับต่ำ ภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง รายได้ของเกษตรกรอยู่ในระดับต่ำ ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก มูลค่าการส่งออกเดือนพ.ค. ติดลบ 5.01% ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้น ลิตรละ 0.50 บาท ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง มาอยู่ที่ 33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนว่า มีเงินตราต่างประเทศไหลออกสุทธิ ผู้บริโภคมีความกังวลต่อปัญหาค่าครองชีพ และราคาสินค้าสูง แม้เงินเฟ้อจะติดลบ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 หรือ 2 ไตรมาส ซึ่งให้เห็นสัญญาณความกังวล และจุดอันตรายต่อภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งรัฐบาลควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจคึกคัก อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการเบิกจ่ายในต่างจังหวัด ดังนั้น ภาครัฐควรออกแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การใช้งบประมาณที่มีอยู่เพื่อโครงการขนาดเล็ก เช่น การจ้างงานทาสี ปรับปรุงสถานที่ราชการ เพื่อให้กำลังซื้อกลับมาภายในไตรมาส 3

“ถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไร ครึ่งปีหลังไม่สดใสแน่นอน สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นติดลบ 2 ไตรมาสติดกัน เป็นช่วงอันตรายที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการรวมแล้ว โดยภัยแล้งเป็นปัจจัยลบ ในดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคที่ถูกนำมาพูดถึงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 48 ซึ่งขณะนั้นเกิดความเสียหายจากภัยแล้งประมาณ 40,000 ล้านบาท แต่ปีนี้ผลกระทบยังไม่ชัดเจน เบื้องต้น การเลื่อนทำนา 3.4 ล้านไร่ ออกไป 2 เดือน จะทำให้รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าว 15,000 ล้านบาท เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจช้าลง และทำให้จีดีพีลดลง 0.1%” นายธนวรรธน์ กล่าว

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ทำกินถิ่นอาเซียน : ศูนย์กลางมันสำปะหลังโลก : โดย...อาหมัด เบ็ญอาหวัง

คมชัดลึก



มันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่งของกลุ่มประเทศในอาเซียน เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรืออาหารของมนุษย์ในบางส่วนเท่านั้น หากแต่มันสำปะหลังยังใช้เป็นวัตถุดิบในสร้างพลังงานทดแทนได้อีกด้วย โดยเฉพาะการผลิตเอทานอล แทนพลังเชื้อเพลิงจากน้ำมันปิโตรเลียม เป็นต้น

ที่ผ่านมากลุ่มประเทศอาเซียนผลิตมันสำปะหลังรวมอยู่ที่ 74.81 ล้านตัน ไทยเป็นอันดับ 1 สามารถผลิตหัวมันสดได้ประมาณปีละ 30 ล้านตัน หรือสัดส่วน 38% ของอาเซียน เมื่อเทียบกับผลผลิตของโลก ไทยเป็นผู้ผลิตอยู่อันดับ 2 รองจากไนจีเรีย ที่ผลิตได้ปีละ 55 ล้านตัน

ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยที่ผ่านมา มีตลาดส่งออกหลักคือจีน 99% ทั้งในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมัน แต่ในปี 2557 ไทยกลับผลิตมันสำปะหลังลดลง 0.69% จากปี 2556 ขณะที่ผู้ผลิตอื่นๆ ในอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย สามารถผลิตได้ 24.60 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.84% เวียดนามผลิตได้ 9.80 ล้าน

ตัน เพิ่มขึ้น 0.62% กัมพูชา 8.70 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.38% ฟิลิปปินส์ 2.46 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.42% และ สปป.ลาว 8.7 แสนตัน เพิ่มขึ้น 7.41%

ล่าสุดจากการสำรวจของคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูกาลผลิต 2557/58 พบว่าฤดูกาลผลิตมันสำปะหลังในปี 2557/2558 ไทยมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น 8.836 ล้านไร่สูงสุดในรอบ 10 ปี ได้ผลผลิต 31.240 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2556/2557 ที่ได้ผลผลิต 30.228 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 3% ขณะที่ความต้องการของตลาดเพิ่มเป็น 40.05 ล้านตัน ฉะนั้นไทยต้องนำเข้ามันสำปะหลังจากเพื่อนบ้าน

สาเหตุที่ความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มสัดส่วนการใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล ซึ่งเพิ่มจาก 1.8 ล้านตัน ในปีก่อน เป็น 2 ล้านตัน หรือเพิ่มสัดส่วนจาก 4% เป็น 5% และการใช้ในอุตสาหกรรมมันเส้น/มันอัดเม็ด คิดเป็นปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 16.88 ล้านตัน เป็น 17.55 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนจาก 43% เป็น 44% ของปริมาณการใช้ทั้งหมด ขณะที่สัดส่วนการใช้มันสำปะหลัง เพื่อนำไปผลิตแป้งมันสำปะหลัง ยังมีปริมาณเท่าเดิม 20.50 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนลดลงจาก 53% เหลือ 51%

เมื่อปีที่แล้ว คุณปานจิตต์ พิศวร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า ช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2558 ไทยนำเข้ามันสำปะหลังเส้นจากชายแดน 1,911,200 ตัน เพิ่มขึ้น 17.14% จากช่วงปีก่อน ที่นำเข้า 1,016,926 ตัน โดยเป็นการนำเข้าจากชายแดนกัมพูชาปริมาณ 1,063,377 ตัน

ตอนนี้ทั้งเวียดนามและกัมพูชา ต่างเร่งเครื่องเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร พร้อมๆ กับการพัฒนาในด้านการปลูกและปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง และล่าสุดทราบมาว่า ผลผลิตมันสำปะหลังของเวียดนามมีปริมาณและคุณภาพการให้แป้งใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้ว

ในต่อเมื่อผลผลิตและการให้แป้งของมันสำปะหลังทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีความใกล้เคียงกัน อนาคตมันสำปะหลัง กำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียน เพราะเป็นภูมิภาคที่ปลูกมันสำปะหลัง และมีปริมาณที่มากที่สุดอีกด้วย และกลุ่มประเทศในอาเซียนที่ปลูกมันสำปะหลัง รวมพลังกัน ไม่แข่งขันซึ่งกันและกัน

ในที่สุดอาเซียนจะเป็นศูนย์กลางผลิตภัณท์มันสำปะหลังของโลกหลังเปิด เออีซีในอีก 181 วันข้างหน้าครับ!